

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖**

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. รายงานสรุปผลการอภิปรายโต๊ะกลมระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับชาติ ในอาเซียนและสหภาพยุโรป**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการอภิปรายโต๊ะกลมระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับชาติในอาเซียนและสหภาพยุโรป Roundtable Discussion between Regional and National Human Rights Institutions in ASEAN and EU เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อ “การรับรองการเข้าถึงความยุติธรรมด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคนและบทบาทของกลไกสิทธิมนุษยชน: การแลกเปลี่ยนตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ความท้าทาย และมุมมองว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับชาติในระดับภูมิภาคอาเซียน” มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๑. การแสดงความมุ่งมั่นของ กสม.ไทย ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และความพร้อมในการร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติและระดับภูมิภาค
๒. การทำหน้าที่และความร่วมมือกันของ AICHR และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ได้ดียิ่งขึ้น
๓. ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นอิสระตามหลักการปารีส จะมีความร่วมมือกับ AICHR มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงาน กสม.**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงาน กสม. โดยบริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างได้พัฒนาหน้าจอร์รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ (เว็บแอปพลิเคชัน) เสร็จสิ้นแล้ว และมอบสำนักกติจิทัลสิทธิมนุษยชน ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

**๓. การติดตามสถานการณ์ปัญหาการปิดกั้นเส้นทางสัญจรสาธารณประโยชน์ของชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบการติดตามสถานการณ์ปัญหาการปิดกั้นเส้นทางสัญจรสาธารณประโยชน์ของชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์การประชุมหารือติดตามการแก้ไขปัญหาการปิดกั้นเส้นทางสัญจรสาธารณประโยชน์ของชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง ปัญหาการพิพาทและการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน รวมทั้งประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป และมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม